



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางกรวย กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โทร ๐๒ ๔๔๗ ๕๕๘๒-๓ ต่อ ๒๕๐๙

ที่ นบ ๐๐๓๒.๑๗/ ๐๐๑

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือนมีนาคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันไตโลก (World Kidney Day)” ซึ่งในปีนีตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม กลุ่มงานโภชนศาสตร์เห็นความสำคัญของวันไตโลก และสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็มสากล เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแก่ประชาชนทั่วไป จึงขอดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งคำขวัญที่ว่า “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคุมการดูแลไต” กำหนดการจัดกิจกรรมณ ณ บริเวณชั้น ๒ โรงพยาบาลบางกรวย เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยหน่วยงานโภชนาการจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต วิธีการอ่านผลเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไต ข้อควรระวังในการบริโภคอาหารแปรรูป การใช้ปริมาณเครื่องปรุงที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตแต่ละระยะ พร้อมทั้งมีการสาธิตวิธีการอ่านค่าความเค็มผ่านเครื่องวัดความเค็มในอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้เกิดความตระหนักและมีความระมัดระวังในการบริโภคอาหารมากขึ้น รวมถึงวิธีการเลือกชนิดอาหารเพื่อนำมาบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

นรินทรรา

(นางสาวนรินทรรา เทียบพิมพ์)

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นาย

ไพโรจน์

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย โทร ๐ ๒๔๔๗ ๕๕๘๒-๓ ต่อ ๘๓๐๐

ที่ นบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๕๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

ข้อเสนอ

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบางกรวย จึงดำเนินการจัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต วิธีการอ่านผลเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไต ข้อควรระวังในการบริโภคอาหารแปรรูป การใช้ปริมาณเครื่องปรุงที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตแต่ละระยะ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักรู้ และระมัดระวังในการบริโภคอาหารมากขึ้นและเป็นการรณรงค์ลดการบริโภคเค็มสากล เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ลงนามในบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี ๒๕๖๕
๒. อนุญาตให้นำบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินจัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ MITAS เพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๒

(นายสรวิศ งามพินิจ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ - ขออนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกรวย

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย